



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธที่ 13 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14352

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 27.91 Ad Value: 25,119

PRValue (x3): 75,357

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศาลอาญาแผนึก4หน่วยงาน จัดกิจกรรมแทนค่าปรับให้คนจนได้รับโอกาส

ศาลอาญาแผนึก4หน่วยงาน จัดกิจกรรมแทนค่าปรับให้คนจนได้รับโอกาส

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ช่วงเช้า ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอาญาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม โดยมี นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, นายสมเกียรติ ศรีสัมพันธ์ ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ, น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภิรัตน์ รองผอ.สำนักสิ่งแฉดล้อม และพล.ต.ต.พัฒนา เพศนาวิน ผบก.น.2

นายชูชัยกล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดงานวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งปวงชนชาวไทย ปัจจุบันการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญา ศาลจะพิจารณากำหนดโทษตามความร้ายแรงพฤติการณ์แห่งคดี ในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงและศาลลงโทษปรับ จำเลยกลุ่มนี้ มีลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม การให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี ด้วยการให้ทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แทนการกักขัง แทนค่าปรับ ถือได้ว่าเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พลาดพลังกระทำความผิดให้ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะและเป็นการให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี ไม่ต้องมีมลทินทางคดีติดตัว และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างราบรื่น ต่อไป

“ปกติคนลักทรัพย์ พื้นฐานคือไม่มีเงินอยู่แล้ว เล็กๆ น้อยๆ แต่เดิมเราจะรอการลงโทษ โดยลงโทษปรับ ก็จะไม่มียินเสียค่าปรับ ก็จะต้องถูกกักขัง โครงการนี้คือมาช่วยเหลือ

เขาไม่ให้อายุถูกกักขัง แทนที่จะถูกกักขังก็มาทำงานบริการสังคม หรือทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ก็คิดให้อัตราวันละ 500 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของงาน เช่น ไปดูแลผู้ชรา คนพิการ 2 ชั่วโมง เราก็คิดให้ 1 วัน หรืองานซ่อมแอร์ ซ่อมไฟฟ้า 3 ชั่วโมง คิดให้ 1 วัน งานทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ 4 ชั่วโมง คิดให้ 1 วัน บริจาคโลหิต ถือว่าเป็นงานบริการสังคมเหมือนกัน อันนี้คิดให้ 3 วันเลย” นายชูชัย กล่าว